

TỈNH ỦY HƯNG YÊN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 107 - KL/TU

Hưng Yên, ngày 28 tháng 6 năm 2019

KẾT LUẬN

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm
và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 (Báo cáo số 92-BC/BCSD, ngày 21/6/2019); Hội nghị đã thảo luận và cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu, để tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:

1- Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Sáu tháng đầu năm 2019, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện tiếp tục có những thuận lợi là cơ bản, đan xen với nhiều khó khăn, thách thức, do tác động từ chiến tranh thương mại, dịch tả lợn Châu Phi lây lan nhanh và diễn biến phức tạp, cân đối ngân sách tỉnh còn khó khăn. Song với tinh thần quyết tâm cao, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh tiếp tục phát triển tích cực: kinh tế (GRDP) tăng trưởng vượt bậc, đạt 9,65%, cao nhất so cùng kỳ 5 năm qua; tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 15,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7%; thu ngân sách 6.730 tỷ đồng, đạt 52,3% kế hoạch, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó thu nội địa đạt 4.880 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch, tăng 20,6%; chi ngân sách bảo đảm chế độ và phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển, đã khánh thành và đưa vào sử dụng (giai đoạn 1) tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; huyện Mỹ Hào được công nhận là

Thị xã; có thêm 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), bình quân toàn tỉnh đạt 18,8 tiêu chí/xã.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hoá, thể thao, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân,... nhiều mặt có tiến bộ; có thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,7%; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước và các hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống các tầng lớp nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Bên cạnh những kết quả chủ yếu và nổi bật đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế yếu kém: Công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi còn nhiều khó khăn, bất cập, dịch bệnh lây lan ra hầu hết các địa phương tỉnh và gây thiệt hại lớn cho chăn nuôi; cải thiện môi trường đầu tư chuyển biến chậm; còn thiếu các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương trong việc tháo gỡ khó khăn để thu hút đầu tư; xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) chưa được cải thiện; công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) còn rất chậm; tỷ lệ đô thị hóa còn thấp, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng còn yếu; quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường, về nhà ở, về giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý dự án sau tiếp nhận đầu tư, quản lý khai thác cát còn nhiều hạn chế; xử lý vi phạm lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp có dấu hiệu chững lại, tình trạng nợ thuế ở một số doanh nghiệp còn ở mức cao; tình trạng bạo lực học đường, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông còn xảy ra và diễn biến phức tạp; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại của nhân dân ở cơ sở còn hạn chế...

2- Nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2019

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh nghiêm túc cụ thể hóa thực hiện phù hợp và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 03/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; rà soát, đẩy mạnh thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, đề án đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là các văn bản liên quan đến công tác thu hút đầu

tu, phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội và thu-chi ngân sách; đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- *Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng*: Tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tháo gỡ khó khăn, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động, liên kết và phát triển, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ và mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đóng góp thiết thực vào ngân sách nhà nước.

Trước mắt, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm phối hợp chặt chẽ, làm việc với tinh thần khẩn trương và hiệu quả để thiết thực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng các KCN, CCN, các dự án đô thị, thương mại dịch vụ và các dự án sản xuất kinh doanh đã được tiếp nhận đầu tư; đồng thời siết chặt quản lý nhà nước sau tiếp nhận đầu tư để các dự án triển khai thực hiện đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đã đăng ký, đúng cam kết với tỉnh; kiên quyết xử lý theo quy định đối với dự án chậm triển khai và các doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch và chỉ đạo việc lập quy hoạch xây dựng hạ tầng CCN (kể cả phương án quy hoạch sơ bộ mặt bằng xây dựng hạ tầng CCN) cụ thể cho các địa phương có CCN được tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển đến năm 2020, bảo đảm các CCN được đề cập trong quy hoạch phát triển CCN của tỉnh cơ bản hoàn thành phương án quy hoạch xây dựng hạ tầng xong trước năm 2020.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án hạ tầng quan trọng đang thực hiện. Phối hợp các bước để tiếp tục triển khai thực hiện (giai đoạn 2) dự án tuyến đường bộ nối 2 đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình; có kế hoạch triển khai cụ thể theo thông báo kết luận hội nghị giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong thời gian tới.

- *Lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới*: rà soát và tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020; tăng cường

thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn và an toàn vệ sinh thực phẩm; tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, kinh tế trang trại tổng hợp; hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học công nghệ vào sản xuất. Tăng cường quản lý chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch cụ thể và chỉ đạo các địa phương xử lý kiên quyết vi phạm xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp, bảo đảm trong năm 2019 giảm trên 50% tổng số vi phạm đã phát hiện được thống kê. Các huyện, thành phố, thị xã có kế hoạch ra quân xử lý vi phạm xây dựng trái phép trên đất canh tác, vi phạm công trình thủy lợi, giao thông và hành lang lưới điện cao áp, không để phát sinh vi phạm mới.

Tiếp tục huy động phù hợp các nguồn lực xã hội và đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng NTM, bảo đảm hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2019; chú trọng hơn nữa nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng kiểu mẫu, gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh nông thôn, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

- *Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và thu - chi ngân sách*: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại theo quy hoạch và theo dự án đã được phê duyệt; đẩy mạnh khuyến khích và hỗ trợ các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ.

Các cấp, các ngành chú trọng thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước; tăng cường đôn đốc thu và quản lý chặt chẽ thu ngân sách nhà nước các cấp, kiên quyết chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá. Có giải pháp thiết thực để xác định các chỉ tiêu thu ngân sách bảo đảm có hiệu quả và bền vững với cơ cấu thu phù hợp tăng tỷ trọng thu nội địa; đáp ứng yêu cầu tự cân đối ngân sách địa phương của tỉnh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn hiện nay. Phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 ở các cấp. Tăng cường quản lý tài sản công; tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân vốn đầu tư công, đặt hàng dịch vụ công. Tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; cắt giảm chi hội họp, đi công tác trong, ngoài nước.

- *Lĩnh vực văn hóa - xã hội và môi trường*: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hoá – xã hội. Tiếp tục nâng cao

chất lượng quản lý giáo dục và chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng chăm lo các hoạt động hè cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, tổ chức các hoạt động vui chơi, đề phòng tai nạn thương tích cho học sinh trong dịp hè, bảo đảm các điều kiện cho năm học mới 2019-2020. Thực hiện tốt y tế dự phòng, tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh lớn; nâng cao toàn diện chất lượng các hoạt động y tế, dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh việc đưa khám chữa bệnh bảo hiểm y tế về y tế tuyến xã. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, chất lượng làng văn hoá, gia đình văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động bảo trợ xã hội. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các đề tài, dự án khoa học công nghệ; đẩy mạnh hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Quản lý chặt chẽ sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản theo quy hoạch, kế hoạch, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm khai thác cát trên sông Hồng và sông Luộc, khai thác đất trái phép để sản xuất gạch. Tiếp tục rà soát và kiên quyết thu hồi đất các dự án công nghiệp, dịch vụ triển khai chậm, vi phạm quy định. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm và buộc khắc phục các vi phạm về bảo vệ môi trường.

- *Công tác quốc phòng - an ninh và công tác quản lý nhà nước*: Tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế- xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, giảm thiểu tai nạn giao thông. Hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2020. Chú trọng làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là giải quyết có hiệu quả ở những nơi có khiếu kiện kéo dài và giải quyết kịp thời các điểm nổi cộm ở cơ sở, nhất là một số điểm hiện vẫn còn gây bức xúc trong nhân dân. Rà soát các khâu liên quan, có biện pháp đột phá cụ thể và quyết liệt thực hiện để thực sự cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, nâng cao rõ nét chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) theo mục tiêu đã đề ra cho giai đoạn 2016-2020; khẩn trương hoàn thành các nội dung đề đưa Trung tâm hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động đúng kế hoạch và sớm phát huy hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị rà soát và có biện pháp hiệu quả để phát huy vai trò nêu gương trách nhiệm của người đứng đầu và nâng cao trách nhiệm của

cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, bảo đảm chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- *Công tác xây dựng hệ thống chính trị*: Cùng với việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các cấp, các ngành cần chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra về công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng cụ thể hóa quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và quy định của Trung ương; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Các ngành khối nổi chính và Ủy ban kiểm tra các cấp chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm. Công tác dân vận và đoàn thể tập trung hơn hướng vào giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, nhất là giải phóng mặt bằng để triển khai thi công các công trình dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cấp ủy cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Các ban Đảng TW: TC, KT, TG, DV, NC, UBKT,
- Văn phòng TW Đảng,
- Đảng đoàn HĐND tỉnh,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh,
- BTV huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ĐUTTTU,
- UBND huyện, thị xã, thành phố,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Lãnh đạo VPTU,
- CV P.KT-XH, P.TH,
- Lưu VPTU; P.KT-XH.

(để báo cáo)

T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ



Đỗ Tiến Sỹ